

## Chương 58

### NHỮNG NGÀY SAU HẾT CỦA THÁNH GIUSE TẠI XƯỜNG MỘC

Mặc dù rất yếu nhược, nhưng Thánh Giuse vẫn đến xưởng mộc cùng với Chúa Giêsu. Thánh nhân thường nói với Chúa Giêsu: “Hỡi Con, Đấng Cứu Độ yêu dấu của cha! Xin cho cha được ở bên Con. Cha biết cha chỉ còn sống trên dương gian này một thời gian ngắn ngủi nữa thôi, nên cha muốn tận hưởng sự hiện diện của Con trong khi còn đang sống, vì cha sẽ chẳng còn được nhìn thấy Con nữa cho đến ngày Con vinh hiển vào ngục Tố Tông để giải thoát linh hồn cha, linh hồn các Tố Phụ và những người công chính.” Chúa Giêsu xác nhận với hiền phụ rằng Người đã cảm nghiệm niềm vui khi làm việc chung với Thánh nhân tại xưởng mộc nhỏ bé này.

Ma quỷ độc dữ, kẻ luôn căm hờn Thánh Giuse và Đấng Cứu Thế, không thể chịu nổi ảnh hưởng từ một nguồn sáng rực rỡ do một cuộc sống nhân đức và thánh thiện tuyệt vời như thế. Hắn dờ dờ trò xui xiểm nhiều người, kể cả những người vốn có thiện cảm với Thánh Giuse. Giờ đây, mượn cơ cảm thông với Thánh nhân, họ quyết tâm vu cáo Đấng Cứu Thế. Vào thời điểm ấy, Chúa Giêsu đã đủ lớn để đảm trách sinh kế cho bản thân và cha mẹ, nhưng Người vẫn để Thánh Giuse tiếp tục đến xưởng mộc làm các việc tương đối nặng nhọc và vất vả, mặc dù Thánh nhân đã yếu nhược và sa sút về sức khỏe. Những người kia trách cứ Chúa Cứu Thế không biết tự trọng khi để thân phụ già yếu và bệnh tật phải kiệt

lực, trong khi đúng ra phải cảm thương và đảm trách mọi gánh nặng, vì Chúa đang thời trai trẻ và khỏe mạnh.

Những lời chỉ trích ấy tựa như muôn vàn vết thương làm nhức nhối tâm hồn Thánh Giuse; vì không thể tiết lộ điều bí nhiệm cho những người kia, và do đó, Ngài đành phải cúi đầu để Chúa Giêsu phải chịu xỉ nhục. Chúa Cứu Thế thình lặng lắng nghe, và cung cách điềm tĩnh của Người lẽ ra đã làm cho tâm hồn các kẻ ấy tràn đầy lửa mến. Tuy nhiên, họ đã ra cứng lòng vì bị quỷ dữ xui xiểm nên không dễ dàng bị xúc động. Dù vậy, họ không thể không thán phục đức hiền từ và nhẫn nhục của Chúa Giêsu khi chứng kiến Người nín lặng chịu đựng mọi sự một cách điềm tĩnh.

Một số người còn bị kích động đến mức cuồng nộ. Họ kéo đến xưởng mộc với ý định lăng nhục Chúa Giêsu hơn nữa. Nhưng khi đến nơi, vì nhìn thấy nét khả ái và hiền từ của Chúa Cứu Thế, nên họ không thể mặc sức nổi điên như đã định trước. Chúa tiếp đón họ một cách thân ái và chân tình, khiến họ lúng túng và không thể thốt ra những lời vu khống. Cũng có những lần Chúa Giêsu ở nhà để cầu nguyện với Cha Trên Trời, trong khi Thánh Giuse một mình đến xưởng mộc. Những người kia mặc sức ra vẻ quan tâm và cảm thông với Thánh nhân để rồi chê trách Thánh Tử Giêsu của Ngài.

Họ bảo Thánh Giuse không biết nuôi dạy Con, để Con ra ương ái khờn khĩnh, rồi đây Ngài sẽ phải trả lễ trước mặt Thiên Chúa vì đã để Con Ngài lười lnh và sống vô tích sự; hơn nữa, thật đáng hổ thẹn khi thấy một thanh niên sức vóc mạnh mà lại ru rú trong nhà, không chịu làm lụng gì cả. Sau cùng, họ rỉ rón với Thánh Giuse: "Ông xem nó bỏ mặc ông một mình đầu tắt mặt tối như thế đấy, có quan tâm gì đến ông đâu, có nghĩ gì đến ông đâu."

Những lời phi báng độc địa ấy đã gây đau đớn vô cùng cho tâm hồn Thánh Giuse, nhưng đáp lại, Thánh nhân chỉ xin họ đừng nói năng như thế, vì như vậy là xúc phạm đến Thiên Chúa. Ngoài

ra, Thánh nhân còn nói rằng họ không biết gì đến sứ mạng đích thực của Con Ngài. Những người này liền mỉa mai và chế giễu: “Ô, phải đấy, đúng đấy! Trong lúc đó thì mọi công việc đổ xuống đầu ông, còn nó thì cứ thoải mái rồi hơi!”

Những lời vu khống cay độc do số người bị ma quỷ xui xiểm kia thốt ra có thể khiến những người điếm tnh nhất cũng phải bất nhẫn. Thế mà Thánh Giuse vẫn không tỏ ra một chút bất nhẫn hoặc thất vọng. Thánh nhân đón nhận mọi sự một cách điếm tnh vì lòng mến Chúa Giêsu, vì Ngài biết Chúa Cứu Thế sẽ phải chịu đau khổ để cứu độ nhân loại. Các cơ hội này đã giúp Thánh Giuse nhìn thấy trước những đau khổ và bách hại đang chờ đón Đấng Cứu Thế dấu yêu của Ngài trong tương lai, và làm cho Thánh nhân càng đau buồn hơn nữa.

Một đôi khi Thánh Giuse đã đến gặp Đức Maria và kể cho hiền thê của Ngài nghe những điều đã xảy ra: “Hỡi hiền thê của tôi! Giờ đây, tôi dành cho Đức Nữ một niềm cảm thương trong tâm hồn tôi! Nếu như những lời nhận định sơ sài chống báng Chúa Giêsu dấu yêu của chúng ta mà tôi vừa nghe thấy đã làm tôi đau đớn quá đỗi, đến độ linh hồn sắp lìa khỏi thân xác, thế thì hỡi hiền thê dấu yêu, Đức Nữ sẽ phải thế nào khi nghe những lời nhục mạ chống lại Người Con Thiên Chúa của Đức Nữ, và khi nhìn thấy Người âu sầu khổ não, bị chống đối tư bề, bị xỉ nhục và bị bách hại? Ôi, tâm hồn Đức Nữ sẽ phải chịu đựng những gì! Tâm hồn Đức Nữ sẽ chịu đựng những khổ thống nào! Giờ đây, tôi được lòng cảm thương cho Đức Nữ! Thực vậy, giả như có thể ngăn được những khốn khổ và đau thương, những khốn đốn và cực hình bằng cách hy sinh mạng sống của tôi, bằng cách đổ hết máu của tôi, thì quả thật, tôi rất vui mừng chấp nhận như vậy!”

Mẹ Thiên Chúa lắng nghe tất cả những lời của Thánh Giuse và tâm hồn Mẹ tràn ngập đắng cay vì những đau thương đang chờ đợi Người Con dấu yêu của Mẹ. Đức Maria chịu khổ đau hơn

Thánh Giuse rất nhiều; tuy nhiên, Mẹ vẫn tìm cách an ủi Thánh nhân. Đức Maria tỏ ra cảm thông bằng cách tận tình phục vụ và nói cho Thánh Giuse về vinh quang Chúa Giêsu sẽ đón nhận sau khi vượt qua cuộc thương khó, và lợi ích muôn vàn linh sinh sẽ được hưởng nhờ vì lời giáo huấn và gương lành của Chúa.

Thỉnh thoảng, Thánh Giuse ra khỏi nhà để mua một số thực phẩm cần thiết. Nhiều người nhận ra dáng vẻ gầy guộc và yếu nhược của Ngài, họ hỏi thăm tại sao Ngài phải ra thế thảm như vậy. Thánh Giuse đáp lại ngắn gọn là Ngài chỉ cảm thấy sức khỏe có phần giảm sút. Tuy nhiên, những người kia liền vu cáo Chúa Giêsu và Đức Maria đã không chịu lo lắng cho Ngài ăn uống đầy đủ. Thánh Giuse cảm thấy choáng váng trước những nhận định ấy và xin họ đừng nói xúc phạm như vậy nữa, vì Đức Maria và Chúa Giêsu thực sự vô tội, và chính nhờ hai Đấng mà Ngài đã được nhận lãnh mọi phúc lành.

Thánh nhân nói với họ: “Các người nên biết hiền thê của tôi và Con tôi đã chăm sóc tất cả các nhu cầu cho tôi, và còn hơn thế nữa rất nhiều. Hai Đấng đã quan tâm đến tôi không thể tưởng tượng được; vì thế, xin các người đừng nói những lời báng bổ ấy trước mặt tôi nữa, bởi vì như thế là các người chỉ làm tổn thương tâm hồn của tôi mà thôi. Nếu như Thiên Chúa thực sự muốn tôi sống trong tình trạng này, thì tại sao các người lại dành tâm trách móc hai Đấng đã chăm sóc và quan tâm đến tôi trong mọi sự?”

Nghe những lời của Thánh Giuse, một số kẻ đâm ra chứng hùng, nhưng một số khác lại trở nên cứng lòng hơn trước và chế nhạo những lời của Thánh nhân. Những kẻ này cho rằng Thánh Giuse đã bị tình cảm thê tử che mắt nên không nhìn thấy gì, đang khi tình trạng sức khỏe của mình sa sút rõ ràng là do thiếu sự quan tâm của vợ con. Thánh Giuse lại trả lời cho họ: “Quả thật, nhờ Con tôi và hiền thê của tôi mà tôi đã nhận được mọi chăm sóc chu đáo và mọi phúc lành. Hai Đấng ấy là tất cả niềm an ủi

và sự nâng đỡ cho tôi. Nếu không chịu dẹp bỏ các luận điệu của các người đi, các người thật sự đã quá sai lầm." Sau đó, Thánh Giuse cúi đầu, bỏ mặc họ mà đi.

Chúa Giêsu và Đức Maria vẫn chờ đợi để được an ủi Thánh Giuse khi Ngài buồn bã trở về. Hai Đấng khích lệ Thánh nhân hãy kiên cường chịu đựng. Cũng chỉ vì những quấy nhiễu thường xuyên ấy, nên trong thời gian này, Thánh Giuse quyết định sẽ ít để những người ấy gặp Ngài, và nếu cần, Ngài còn hy sinh cả niềm vui được sống bên Chúa Giêsu tại xưởng mộc nữa. Như thế, những con người ác tâm kia sẽ không có cơ hội thốt ra những lời vu khống. Mặc dù việc từ khước niềm an ủi được sống bên Chúa Giêsu tại xưởng mộc thực sự rất đau đớn và buồn khổ cho Thánh Giuse, nhưng nỗi sợ Thiên Chúa sẽ bị xúc phạm đã giúp Thánh Giuse chấp nhận điều ấy một cách nhẫn nại. Thánh nhân quyết định ẩn mặt để cầu nguyện với Cha Trên Trời, hoặc đi đàm đạo với hiền thể của Ngài. Chúa Giêsu thường đến nơi ấy để nói cho Thánh Giuse và Mẹ Người về các mẫu nhiệm Thiên Chúa.

Trong thời gian này, những khi Đức Maria lo chuẩn bị các bữa ăn bổ dưỡng cho Thánh Giuse, thì Thánh nhân lui vào gian phòng nhỏ, nơi mẫu nhiệm Con Thiên Chúa Nhập Thể đã diễn ra. Trong khi suy ngẫm mẫu nhiệm siêu vời ấy, Thánh nhân thường dầm dụa nước mắt và ngất trí suốt nhiều giờ trong một tình trạng cầu nguyện cao siêu. Mỗi khi nhìn thấy thế, Đức Maria thường không đến gần kéo khiến Thánh Giuse bị mất sự an ủi ấy. Mẹ Rất Thánh vui mừng khi thấy lương quân của mình được Thiên Chúa yêu thương và Mẹ đã cảm tạ Thiên Chúa về điều ấy. Thánh Giuse nhận ra tất cả hạnh phúc của Ngài tập trung tại gian phòng nhỏ này. Thánh nhân cảm nghiệm những ngọn lửa bùng nóng mãnh liệt của tình yêu hoàn hảo đối với Thiên Chúa đã được đốt lên trong Ngài tại đây, hơn bất cứ một nơi nào khác. Vì thế, Ngài rất thích dành nhiều thời giờ để đến đây, và dường như không thể



nào kéo Ngài ra khỏi. Và Thánh nhân cũng không bao giờ chịu bỏ đi, nếu như Ngài không nhận thấy sự hiện diện lâu hơn của Ngài tại gian phòng này sẽ làm phiền Đức Maria.

Mỗi khi Đức Maria muốn trở về gian phòng nhỏ của Mẹ để cầu nguyện và tâm giao thân mật với Thiên Chúa, Thánh Giuse liền ra khỏi để dành chỗ ấy lại cho Đức Maria và không làm phiền giờ cầu nguyện của Mẹ. Thánh nhân lui về gian phòng nhỏ bé của riêng Ngài để cầu nguyện trong khi Đức Maria cũng cầu nguyện. Nhờ hành vi ấy, trong tâm trí, Thánh Giuse được đặc ân nhìn thấy hiện thể của Ngài được bao phủ trong ánh sáng khi cầu nguyện. Điều ấy làm Thánh nhân vui mừng và Ngài đã sốt sắng cảm tạ Thiên Chúa.

Nhiều khi Chúa Cứu Thế một mình đến xưởng mộc làm việc để mưu sinh cho Mẹ Rất Thánh và Thánh Giuse. Có những người đến ghé thăm và thấy Chúa giờ đây vất vả một mình, họ đã ca ngợi Người, mặc dù có thể trước kia họ đã gây ưu phiền cho Chúa. Khát vọng được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu và nhận lãnh sự an ủi từ ánh nhìn của Người đã khiến họ trở lại nơi này, bất chấp những gì đã xảy ra trước kia.

Những hoạt động kỳ diệu Chúa Cứu Thế thực hiện nơi tâm hồn những người ghé đến xưởng mộc đã được mô tả đầy đủ trong bản văn tường thuật về đời sống nội tâm của Chúa. Vì nhận thức về hoạt động ấy, nên thánh Giuse vô cùng hạnh phúc. Khi gặp Thánh Tử Giêsu, Thánh Giuse thường hỏi han về những chuyện đã xảy ra tại xưởng mộc, vì Ngài sợ Chúa lại bị những con người ác tâm nhúng nhể.

Là một hiếu tử luôn vâng phục, Chúa Giêsu đã kể cho Thánh Giuse mọi điều, chủ ý để an ủi Ngài. Thánh Giuse đã xin lỗi Chúa Cứu Thế vì Ngài đã quá hiếu sự. Thánh nhân nói: "Hỡi Thánh Tử rất yêu dấu của cha! Xin Con tha thứ cho cha đã đường

đột hỏi han về những điều đã xảy ra. Thực ra lúc nào cha cũng lo lắng Con lại bị lãng mạ vì một số người bị kẻ thù chung xui xiểm. Thực vậy, tâm hồn cha lúc nào cũng ưu tư về điều ấy, bởi vì Con chính là đối tượng của trọn vẹn tình yêu và mọi tâm tưởng của cha. Vì thế, cha được an ủi rất nhiều khi biết người ta cũng yêu mến và ước muốn được nhìn thấy Con." Chúa Cứu Thế vui vẻ lắng nghe những lời của Thánh Giuse; rồi cho biết Người yêu mến và cầu bầu cùng Cha Trên Trời cho Thánh nhân, để Cha Trên Trời ban thêm cho Thánh nhân các phúc lành và các ơn soi sáng hơn nữa.

---